

XÃ CHUYÊN NGOẠI (HÀ NAM):

Thực hiện tiêu chí Văn hóa và Thông tin truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

□ KIỀU THỊ NGOAN

Xây dựng Nông thôn mới làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, hoàn thiện từng bước cơ sở vật chất, các hạng mục công cộng, phục vụ nhu cầu người dân, trong đó thiết chế ngành văn hóa và thông tin truyền thông có vai trò quan trọng. Năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 43/QĐ/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 ban hành bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới cũng như xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã chung tay xây dựng NTM nâng cao.

Xã Chuyên Ngoại nằm ở phía Đông Bắc của thị xã Duy Tiên, có tổng diện tích đất tự nhiên là 889,15 ha; 3.091 hộ với 10.474 nhân khẩu. Chuyên Ngoại phía Đông giáp thành phố Hưng Yên; phía Tây giáp xã Trác Văn; phía Bắc giáp Phường Châu Giang, xã Mộc Nam; phía Nam giáp các xã Nguyên Lý, Chính Lý huyện Lý Nhân. Xã có 7 thôn, xóm phân bố chạy dài theo đê sông Hồng; có Quốc lộ 38 và cầu Yên Lệnh chạy qua tiếp nối với thành phố Hưng Yên, có cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nên thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), Nông thôn mới nâng cao, xã luôn nhận được sự quan tâm của Thị ủy - HĐND - UBND - BCD xây dựng NTM, các cơ quan, phòng ban chuyên môn của thị xã; sự tập trung cao độ trong công tác, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND - BCD xây dựng NTM xã; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị thôn xóm cùng toàn thể nhân dân. Năm 2016, xã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Căn cứ vào Đề án xây dựng Nông thôn mới của xã đề ra, UBND xã tập trung chỉ đạo tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 2023, xã Chuyên Ngoại được BCD XD NTM thị xã Duy Tiên chỉ đạo là một trong hai xã về đích xây dựng Nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 19 tiêu chí, gồm 75 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Văn hóa phối hợp Đài Truyền thanh và một số ngành khác thực hiện 4 tiêu chí (tiêu chí số 6, số 8, số 15 & tiêu chí 13.7) gồm 11 chỉ tiêu.

Chuyên Ngoại được quy hoạch là một trong 7 xã nằm ở khu vực ngoại thị của thị xã Duy Tiên. Với mục tiêu và kế hoạch đề ra, xã từng bước thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Sau một thời gian đăng ký thực hiện, tiêu chí về văn hóa và thông tin truyền thông đã cơ bản hoàn thành, theo các nội dung đề ra trong quyết định của UBND tỉnh.

Tiêu chí số 6 về Văn hóa

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn. Các loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao (TDTT) thực hiện theo quy định. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã có diện tích 800m² với sức chứa 350 chỗ ngồi, có đầy đủ các phòng chức năng, nguồn kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng; là nơi tổ chức các hội nghị, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, nơi diễn ra các hoạt động của địa phương, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận; Sân vận động trung tâm xã có diện tích 10.000m². Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, TDTT của người dân. 7/7 thôn, xóm có Nhà văn hóa và khu thể thao đủ tiêu chuẩn về diện tích, đạt chuẩn theo quy định. Ngoài ra, còn có sân tập và chơi thể thao (môn bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, cầu lông, bóng đá) cùng các công trình phụ trợ như: nhà xe, khu vệ sinh, vườn hoa hoặc vườn cây lâu năm cùng tường bao bảo vệ đạt tiêu chuẩn. Năm 2022, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã đã đề nghị dự án hỗ trợ, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và các hạng mục bên trong Nhà văn hóa: loa hội trường, âm ly, micro, bàn, ghế... Có 7/7 thôn được lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời tại sân Nhà văn hóa thôn đạt 100% điểm công cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Hoạt động phục vụ tài nguyên thông tin cho nhân dân đạt tối thiểu 3.000 lượt/ năm. Từ năm 2018 đến năm 2022, xã có 6/7 thôn, xóm được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa (đạt tỷ lệ 85,7%)

Di sản văn hóa trên địa bàn xã được kiểm kê, ghi danh, ►

- ▶ bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa: Chuyên Ngoại có 8 cơ sở tôn giáo, 6 cơ sở tín ngưỡng trong đó có 1 cơ sở tín ngưỡng (đình Quan Phố) được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Di tích cấp tỉnh được quản lý, tu bổ tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị đúng quy định của Luật Di sản văn hóa. Ngoài ra, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đã được Sở VH-TTDL kiểm kê, đánh giá giá trị. UBND xã còn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân.

Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông

Xã có 1 điểm bưu điện văn hóa, diện tích 1.500m² đạt tiêu chuẩn ngành, có trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung cấp và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương; có khả năng phục vụ nhu cầu dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Bưu điện văn hóa xã có treo biển tên điểm phục vụ và niêm yết giờ mở cửa phục vụ các thông tin về dịch vụ bưu chính cung ứng tại điểm phục vụ. Thời gian mở cửa phục vụ 8 giờ/ngày theo chế độ hiện hành. Dịch vụ công trực tuyến thực hiện thực hiện tại bộ phận một cửa của xã. Chuyên Ngoại có 5.387/6.338 số thuê bao, đạt tỷ lệ 85% số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh.

Đài Truyền thanh xã có cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Xã có hệ thống phát sóng FM phát trên tần số 62,8MHZ, có 26 cụm loa và 52 chiếc loa được phân bố ở các thôn, xóm đảm bảo cho việc tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hằng năm, xã đều có kế hoạch tu sửa và nâng cấp hệ thống loa, đảm bảo chất lượng về cung cấp thông tin trên địa bàn và giao cho cán bộ truyền thanh xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng. Hiện nay, các cụm loa đều hoạt động tốt, đảm bảo việc tiếp sóng, phát lại các chương trình thời sự và các chương trình khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, sản xuất các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu đáp ứng nhu cầu thông tin cho 100% hộ dân. Khi hệ thống phát sóng hư hỏng, UBND xã sẽ chuyển sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn xóm. Năm 2025, 100% hệ thống phát sóng được chuyển sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Chuyên Ngoại có 7/7 thôn có hộ gia đình xem được 1 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet; 100% hộ xem được truyền hình vệ tinh số mặt đất và hộ đăng ký thu xem truyền hình qua mạng Internet. Hiện, Chuyên Ngoại có 5 điểm cung cấp xuất bản phẩm (Tủ sách pháp luật của xã, thư viện trường tiểu học, thư viện trường trung học cơ sở, cơ sở Photocopy Thành Nam, cơ sở Photocopy Bảo Anh).

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/10/2022, UBND xã triển khai giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến là 1.340/1.496 (đạt tỷ lệ 89,6% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận). 100% cán công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin. 70% người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản: Toàn xã hiện có 6.338 lao động trong đó có 4.626 người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản, đạt tỷ lệ 73%. Xã có 1 sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử post-mart.vn. Trụ sở UBND xã, 100% Nhà văn hóa các thôn, xóm và một số điểm công cộng trên địa bàn xã có trạm Wifi kết nối internet miễn phí.

Tiêu chí số 15: Hành chính công

Xã có máy tính kết nối mạng phục vụ công tác của cán bộ, công chức, 21 trong đó 2 máy văn phòng và 19/19 máy cho số cán bộ, công chức của xã, đạt tỷ lệ 100%. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và UBND xã thực hiện nhận/gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua mạng internet. Xã đã lắp 2 camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận một cửa. Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%. 100% TTHC của xã đủ điều kiện giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (27 TTHC mức độ 3, 89 TTHC mức độ 4).

Để giữ vững danh hiệu Xã nông thôn mới nâng cao, thời gian tới, UBND xã Chuyên Ngoại cần tăng cường công tác lãnh đạo, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, cùng với sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong việc phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT. Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ - TDTT; quan tâm, nhân rộng mô hình CLB TDTT nâng cao sức khỏe người dân gắn với bảo vệ môi trường; các nội dung hoạt động của phong trào cổ gắng ngày càng thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng hiệu quả của các tiêu chí NTM nâng cao đã thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm phát triển phong trào TDTT rộng khắp. Qua đó, xây dựng xã là đơn vị mạnh về TDTT, tỷ lệ người tập thể thao, gia đình tập thể thao thường xuyên nâng cao, cung cấp hạt nhân tài năng TDTT cho thị xã để tham gia các giải thể thao cấp tỉnh đạt thành tích cao hơn. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, và các cá nhân có nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ luyện tập TDTT, kinh phí luyện tập, tổ chức các hội thi hội diễn văn nghệ tại địa phương. ■